

# สำเนา

## ประกาศสำนักบริหารงานกลาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ  
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักบริหารงานกลาง

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๔/๒๐๓๑๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) ตามประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ของกรมป่าไม้ ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักบริหารงานกลาง สำนัก แผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศข้างต้นที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และเลือกสมัครได้เพียง ๑ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักบริหารงานกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย สำนักบริหารงานกลาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

### ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบได้ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	๑๔๐๒๐๐๘๓	๑๙	นางสาวอมรรัตน์ ทองเกต	
๐๐๒	๑๔๐๒๐๐๗๒	๑๕	นางสาวมารีสา รัตนบุรี	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ตามตารางสอบ ดังนี้

วัน สถานที่	เวลา	เลขประจำตัวสอบ	จำนวนผู้เข้าสอบ (ราย)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง อาคารเอช เอ สเตด ชั้น ๓	รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น.	๐๐๑ ถึง ๐๐๒	๒ ราย
	สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๓๐ น.		

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


สำนักบริหารงานกลาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ <http://www.dnp.go.th/personnel>

๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงลำดับเลขประจำตัวสอบ จากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม) ศิวจักร ชื่นสังข์  
(นายศิวจักร ชื่นสังข์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธิดารัตน์ นามมะเริง)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
สำนักบริหารงานกลาง